

Số: /SVHTTDL-QLVH&GD  
V/v tuyên truyền tổ chức Đại hội đại biểu  
các dân tộc thiểu số tỉnh Lai Châu  
lần thứ IV, năm 2024

Lai Châu, ngày 25 tháng 3 năm 2024

Kính gửi:

- Các phòng, đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở;
- Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thành phố;
- Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông các huyện, thành phố.

Lai Châu là tỉnh miền núi, biên giới phía Tây Bắc của Tổ quốc, dân số trên 48 vạn người, gồm 20 dân tộc, đồng bào dân tộc thiểu số chiếm trên 84%. Những năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự quan tâm của cả hệ thống chính trị và sự chủ động nỗ lực, cố gắng của đồng bào dân tộc thiểu số, đời sống vật chất, tinh thần người dân không ngừng được cải thiện và nâng lên. Cơ sở hạ tầng vùng dân tộc thiểu số được quan tâm đầu tư, nâng cấp đem lại diện mạo mới; bản sắc văn hóa truyền thống của các dân tộc được chú trọng bảo tồn, gìn giữ và phát huy. Khôi đại đoàn kết toàn dân tộc không ngừng được củng cố, tăng cường. Trên địa bàn tỉnh không xảy ra vấn đề nổi cộm về tôn giáo, dân tộc; đồng bào các dân tộc chung sống đoàn kết, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, yên tâm gắn bó với quê hương, đóng góp tích cực vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, chủ quyền biên giới quốc gia.

Năm 2024 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng các cấp và mục tiêu của Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2021 - 2025); là năm diễn ra các sự kiện chính trị lớn của đất nước, của tỉnh như: Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ; Kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân; Kỷ niệm 20 năm chia tách, thành lập tỉnh Lai Châu... Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Lai Châu lần thứ IV, năm 2024 là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong đồng bào các dân tộc thiểu số, là diễn đàn giao lưu, trao đổi, học tập kinh nghiệm giữa các dân tộc nhằm khẳng định, tôn vinh, ghi nhận những công lao đóng góp to lớn của đồng bào các dân tộc thiểu số trong công cuộc phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Thực hiện Chỉ thị số 24-CT/TU ngày 21/3/2024 của Tỉnh ủy về tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Lai Châu lần thứ IV, năm 2024, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch yêu cầu các phòng, đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở; phòng Văn hóa và Thông tin; Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông các huyện, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến sâu rộng mục đích, ý nghĩa và tầm quan trọng của việc tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số cấp tỉnh, cấp huyện. Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong việc phát huy truyền thống yêu nước và sức mạnh đại đoàn kết dân tộc của Đảng và Nhà nước ta; tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, các chương trình, dự án phát triển kinh tế, xã hội, giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng đặc biệt khó khăn; bảo đảm quốc phòng, an ninh, thiết thực lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV và các sự kiện chính trị lớn của đất nước, của tỉnh.

Nhận được văn bản này, yêu cầu các phòng, đơn vị sự nghiệp thuộc Sở; phòng Văn hóa và Thông tin; Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông các huyện, thành phố triển khai thực hiện./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (B/c);
- Ban Dân tộc tỉnh;
- Trang thông tin điện tử Sở VH-TT-DL;
- Lưu: VT, QLVH&GD.

**KT. GIÁM ĐỐC  
PHÓ GIÁM ĐỐC**

**Trần Mạnh Hùng**